



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่ขจัดความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	การขจัดความเสี่ยงการทุจริต
1	การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม	1. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด
2	การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) -อบรมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกชั้นเรียน -จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย -เข้ารับการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่ขจัดความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานโดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้

1. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม และกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกชั้นเรียน ประชุมการปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต
- STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม